

DIGI ผีก GSB ส่งโปรโมชั่น “1,000 GSB point = 105 abcpoint” กระตุ้นยอดใช้งานจนถึงสิ้นปี



“ดิจิทัลเทคโนโลยี” หรือ “DIGI” ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี กับแคมเปญเด็ดๆ หวังกระตุ้นยอดใช้งาน กับโปรโมชั่น “1,000 GSB point = 105 abcpoint” พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ให้ได้ช้อป ใช้ กัน ให้มันส์หยด สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตออมสิน ตั้งแต่วันที่ – 31 ธันวาคม 2560

นายจิรภัทร วีระชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองชีวิตของสังคมออนไลน์ กล่าวว่า ““abcpoint” เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ในการรวม Point จากบัตรเครดิตของธนาคาร และบัตรสะสมคะแนนต่างๆ สามารถนำมาช้อปปิ้งสินค้า บริการ และชำระบิล ผ่านแอปพลิเคชัน abc Payment และ abc Shopping และยังสามารถโอน Point ให้สมาชิกท่านอื่นได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอน สะดวก รวดเร็ว โดย Point ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเป็นบริการที่ตอบสนอง Life style ครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกัน abcpoint ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยได้ทุกขั้นตอนในการทำธุรกรรม ด้วยระบบ OTP (One Time Password) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของข้อมูล

ซึ่งหลังจากได้ผีกกำลังความร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน ไปเมื่อช่วงต้นปี 60 ในการนำคะแนนสะสม GSB Reward Point จากการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท โดยสามารถโอนมาที่ abcpoint เพื่อใช้ช้อปปิ้งสินค้า บริการ และชำระค่าสาธารณูปโภค อาทิ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อ เบี้ยประกัน ลิขิ่ง และอื่นๆ อีกมากกว่า 70 รายการ ล่าสุด ได้ร่วมกันส่งแคมเปญโปรโมชั่นส่งท้ายปี “1,000 GSB point = 105 abcpoint” เพียงลูกค้านำบัตรเครดิตธนาคารออมสินโอน GSB point มาที่ abcpoint เพียงเท่านั้น ลูกค้านี้จะได้เพิ่มอิสระในการใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ – 31 ธันวาคม 2560 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-732-9001

ทั้งนี้ มองว่า โปรโมชั่นส่งท้ายปีที่ดีแบบนี้ จะช่วยกระตุ้นยอดการโอน Point และยอดการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อีกด้วย ” นายจิรภัทรกล่าวทิ้งท้าย